

VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG - NÉT ĐẸP, BẢN SẮC HỒNG ĐỨC

Văn hóa nhà trường là tập hợp các giá trị cơ bản, chuẩn mực đạo đức, phương tiện và các mẫu hành vi quy định cách thức mà cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tương tác với nhau và đầu tư năng lực vào công việc của mình, vào việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường nói chung” (Tài liệu bồi dưỡng CBQL trường phổ thông).

Trải qua 16 năm xây dựng phát triển, văn hoá truyền thống nhà trường của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức luôn được ban lãnh đạo nhà trường rất quan tâm, chú ý. Nhà trường cơ bản đã định hình được những giá trị cơ bản truyền thống gọi là “Văn hóa Hồng Đức”.

Trên tinh thần trân trọng những truyền thống tốt đẹp, tích cực sáng tạo phát huy những điều mới mẻ, bổ ích, ý nghĩa, sáng ngày 04/12/2023, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đã cùng nhau thực hiện chuyên đề chào cờ mang tên: “Văn hoá truyền thống nhà trường”.

Chuyên đề đã tái hiện lại những nét văn hoá truyền thống của nhà trường như: Tôn sư trọng đạo; học tập tích cực - chủ động - sáng tạo; văn hóa ứng xử lành mạnh, chuẩn mực; xây dựng cảnh quan và môi trường hiện đại, thân thiện; bảo vệ cơ sở vật chất; xây dựng giá trị cốt lõi: “Yêu thương - Tận tâm - Sáng tạo”.

Buổi chuyên đề được triển khai dưới nhiều hình thức như: Sân khấu hoá, trả lời những câu hỏi tương tác, tạo dựng tình huống, chuyển tải nội dung qua những lời ca, điệu múa duyên dáng, đáng yêu vô cùng của các thầy cô!

Chương trình đã giúp các em học sinh củng cố và ghi nhớ lại nét đẹp văn hoá của nhà trường trong suốt 16 năm hình thành và phát triển. Từ đó, học sinh sẽ thêm yêu mến, gắn bó, trân trọng và giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hoá của nhà trường.

Thông qua chương trình, mỗi thành viên trong NGÔI NHÀ CHUNG HỒNG ĐỨC sẽ nỗ lực không ngừng để những nét đẹp văn hoá truyền thống này mãi mãi tỏa sáng là nét đẹp, là bản sắc của ngôi Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức thân yêu.

*Hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh đáng nhớ của buổi chào cờ chuyên đề
“ Văn hóa truyền thống nhà trường” do các thầy cô Hồng Đức thể hiện*



Tiết mục văn nghệ đặc sắc “Em là cô giáo vùng cao” do các thầy cô Hồng Đức biểu diễn



Thầy Tiến Quang và cô Nguyễn Hải đang cùng với các em học sinh ôn lại truyền thống và văn hóa nhà trường qua 16 năm xây dựng và phát triển



Khi các thầy cô đóng vai học sinh tái hiện cảnh vào lớp học



Thầy Nguyễn Văn Hải - Phó HT nhà trường đang gửi thông điệp Văn hóa truyền thống nhà trường qua 8 CHỮ B tới các em học sinh

(Tác giả Ban TS – TT)